

ĐẢNG BỘ NHÀ MÁY ĐIỆN T CẢI TIẾN VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SẢN XUẤT

HOÀNG ĐÀM

Nhà máy điện T có nhiệm vụ vừa sản xuất điện, vừa quản lý, phân phối một lưới điện khá rộng.

Đội ngũ cán bộ, công nhân, nhân viên ngày một đông, tăng gấp sáu lần so với năm 1962. Khoảng 60% số công nhân là học sinh mới ra trường, sự hiểu biết về quản lý kinh tế còn thấp, trình độ tay nghề còn non. Cán bộ lãnh đạo mới được điều động từ các ngành khác nhau về nhà máy, còn bỡ ngỡ về quản lý sản xuất công nghiệp, quản lý nhà máy. Mỗi người hiểu và làm một cách khác nhau.

Đảng bộ chưa phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện, chưa thật sự bám sát, nắm chắc nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh của nhà máy, ảnh hưởng không tốt đến việc đẩy mạnh sản xuất. Các tổ chức quần chúng chưa được coi trọng. Tinh thần làm chủ của cán bộ, công nhân trong việc tham gia quản lý xí nghiệp còn thấp...

Để tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng bộ đối với việc quản lý xí nghiệp trong tình hình mới, từ cuối năm 1962, đảng bộ nhà máy đã tổ chức học tập nghị quyết số 11 của Bộ chính trị Trung ương Đảng về chế độ lãnh đạo quản lý xí nghiệp còn thấp xã hội chủ nghĩa. Tiếp sau đó, đã nghiên cứu kỹ vấn đề xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở “bốn tốt”. Trong học tập, từ đảng ủy đến đảng viên, ai nấy đều liên hệ kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm của đảng bộ và của từng người trong việc lãnh đạo quản lý xí nghiệp và trong công tác xây dựng Đảng, phê phán những tư tưởng và việc làm ảnh hưởng tới sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Đồng thời tìm ra nguyên nhân cản trở và làm yếu sự lãnh đạo toàn diện của đảng bộ. Dựa vào nghị quyết của Bộ chính trị, đảng bộ đã cùng nhau xây

dựng chế độ chức trách, định rõ ranh giới công việc giữa tổ chức đảng và các tổ chức chính quyền, đoàn thể quần chúng trong xí nghiệp. Nhờ đó, đã từng bước kiện toàn được sự lãnh đạo của đảng ủy, tăng cường hiệu lực chỉ đạo thực hiện của giám đốc, xây dựng được quan hệ bình đẳng về chính trị giữa giám đốc và các tổ chức quần chúng, đề cao tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà máy. Cán bộ, đảng viên đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác, sản xuất và các hoạt động khác ở nhà máy.

Sự chuyển biến trên đây đã tác động đến phong trào quần chúng trong Nhà máy. Theo bước cán bộ, đảng viên, anh chị em công nhân, nhân viên tích cực bám máy, bám việc, bảo đảm ngày công, giờ công, nâng cao năng suất lao động. Từ năm 1962 đến năm 1964, kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của Nhà máy được liên tục hoàn thành một cách toàn diện và vững chắc.

Những thắng lợi trên đây đã tạo cơ sở cho đảng bộ Nhà máy kịp thời chuyển hướng sự lãnh đạo từ thời bình sang thời chiến, vừa lãnh đạo bảo đảm sản xuất, vừa tổ chức chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại vô cùng ác liệt do đế quốc Mỹ gây ra. Trong những năm chiến tranh, địch đánh phá Nhà máy trên ba trăm lần. Nhà máy trung tâm bị sập, nhiều thiết bị, máy móc quan trọng bị hư hỏng. Song, với tinh thần “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trên mặt trận sản xuất”, đảng bộ ở đây đã lãnh đạo quần chúng vượt mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm bám đất, bám máy đẩy mạnh sản xuất, giữ vững dòng điện phục vụ sản xuất và chiến đấu.

Đạt được những thành tích trên đây là do sự cố gắng chung của toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Nhà máy dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng bộ.

Trước hết, đảng bộ nhà máy điện T đã xác định được vị trí nhiệm vụ của đảng bộ đối với việc lãnh đạo quản lý xí nghiệp.

Đại hội đại biểu nhà máy điện T tháng 2 năm 1964 đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, cũng là nhiệm vụ chính trị cao nhất của đảng bộ: tăng cường lãnh đạo các mặt quản lý kinh tế và kỹ thuật, đảm bảo sản xuất diễn ra an toàn, liên tục; không ngừng nâng cao năng suất lao động, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh do cấp trên giao cho.

Dựa vào nhiệm vụ chung trên đây, đảng Ủy Nhà máy đã đề ra và thực hiện phương pháp chỉ đạo là: Đảng ủy nắm tình hình toàn diện, nhưng khi bàn về chủ trương lãnh đạo trong từng thời gian thì tập trung vào những vấn đề lớn và vạch ra phương hướng nhiệm vụ chính. Đảng bộ hết sức coi trọng việc phát huy vai trò chỉ đạo công việc chuyên môn của giám đốc, có làm như vậy mới đề cao được tinh thần phụ trách của giám đốc đối với Nhà nước, đối với đảng bộ và quần chúng công nhân trong việc phát triển sản xuất, quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật và bảo vệ Nhà máy. Đồng thời, thường xuyên chăm lo củng cố vững mạnh các tổ chức quần chúng, thông qua Công đoàn, Đoàn thanh niên để giáo dục, vận động quần chúng tích cực tham gia quản lý xí nghiệp, phát huy vai trò làm chủ của quần chúng trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước và cải thiện đời sống của công nhân. Ngoài ra, đảng bộ còn mở rộng sinh hoạt dân chủ trong Đảng và trong quần chúng. Đảng ủy đã thật sự coi trọng ý kiến của chuyên môn và các tổ chức quần chúng, thậm chí cả ý kiến của từng người. Các đồng chí ở đây đã dựa vào nhiệm vụ, chức năng đã quy định và lấy những kết quả thực tế đạt được để phân tích, thuyết phục nhau nhằm tạo sự nhất trí cao giữa đảng ủy và giám đốc. đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên bám sát cơ sở để nắm tình hình, xem xét việc thực hiện các nghị quyết của đảng bộ và chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

Nhờ đó, trong thời gian qua, đảng ủy Nhà máy đã hạn chế được hiện tượng bao biện làm thay chức năng của giám đốc và các tổ chức quần chúng, tăng cường được công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy đối với các mặt hoạt động trong Nhà máy, tập trung nghiên cứu những vấn đề lớn và khó khăn, giúp giám đốc chỉ đạo thực hiện kịp thời.

Đảng bộ nhà máy đã thường xuyên nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ của cấp trên giao cho, chỉ đạo chặt chẽ những khâu yếu, bảo đảm sản xuất an toàn, liên tục.

Quán triệt đầy đủ nhiệm vụ chính trị của địa phương vào việc nắm vững và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nhà máy là vấn đề quan trọng. Để làm tốt việc này, đảng ủy một mặt thường xuyên liên hệ với tinh ủy để nắm được ý định của cấp ủy địa phương; mặt khác, thông qua báo cáo định kỳ của giám đốc và qua việc kiểm tra của đảng ủy để nắm sát tình hình sản xuất, kinh doanh của Nhà máy, kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong quá trình thực hiện.

Từng thời gian, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị chung của địa phương có Tỉnh ủy đề ra, dựa vào những chỉ tiêu và kế hoạch Nhà nước đã quy định và khả năng mọi mặt của mình, đảng ủy đã lãnh đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Nhà máy và thực hiện kế hoạch đó với tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Đảng ủy đã tập trung thảo luận và có nghị quyết rõ ràng về những chủ trương, phương hướng chính nhằm đảm bảo tính tiên tiến, vững chắc của kế hoạch và những biện pháp lớn thực hiện kế hoạch đó. Đồng thời, chỉ ra những khâu mạnh, khâu yếu trong dây chuyền sản xuất, lường trước những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện kế hoạch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giám đốc và các tổ chức quần chúng làm tốt việc động viên, tổ chức quần chúng hoàn thành kế hoạch Nhà nước do cấp trên giao cho Nhà máy.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, đảng ủy Nhà máy đã tăng cường công tác kiểm tra, tập trung lãnh đạo chặt chẽ những khâu chính, thường xuyên bám sát khâu yếu, kịp thời phát hiện và góp ý kiến với giám đốc đề nghị giám đốc giải quyết những khó khăn trở ngại, nhằm bảo đảm thực hiện kế hoạch được cân đối và toàn diện. Năm 1964, khi thấy Nhà máy chưa sử dụng hết công suất máy móc, nhưng lại thiếu đường dây phụ tải, đảng ủy đã kịp thời phát hiện và bàn với giám đốc về việc xây dựng đường dây mới. thực hiện ý kiến của đảng ủy, giám đốc Nhà máy đã tập trung chỉ đạo tốt khâu này: bổ sung thêm cán bộ kỹ thuật, cung cấp kịp thời lao động, tiền vốn, vật tư... cho phân xưởng làm việc này. Về phía đảng ủy việc trực tiếp giúp đỡ chi bộ này lãnh đạo chặt chẽ công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng công nhân đẩy mạnh phong trào thi đua “yêu nước, chống Mỹ”. Chúng tôi lấy việc hoàn thành sớm nhiệm vụ xây dựng đường dây làm mục tiêu phấn đấu và phương hướng hành động chung cho các phong trào thi đua của quần chúng; làm nội dung xây dựng chi bộ và đảng viên “bốn tốt”. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Nhà máy đã làm được trên hai mươi ki-lô-mét đường dây mới, vừa nhanh, vừa đảm bảo kỹ thuật, kịp thời phục vụ yêu cầu sản xuất và chiến đấu ở địa phương.

Hoặc trong lúc yêu cầu về điện rất khẩn trương, việc lắp ráp một máy phát điện có công suất lớn không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, nên máy phải ngừng hoạt động. Nhiều cán bộ kỹ thuật đã tập trung giải quyết, nhưng không được. Đảng ủy đề ra chủ trương phát động phong trào “công nhân hiến kế” nhằm kết hợp trí tuệ tập thể của cán bộ kỹ thuật với kinh nghiệm thực tiễn của quần chúng công nhân. Dựa vào chủ trương của đảng ủy, giám đốc Nhà máy phối hợp với Công đoàn, đã phát động phong trào quần chúng nói trên. Chỉ trong thời gian ngắn, máy được đưa vào sản xuất an toàn.

Những kinh nghiệm thực tế trên đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho đảng bộ Nhà máy cải tiến hơn nữa phương pháp công tác của mình và đã góp phần thúc đẩy sự hoạt động của Nhà máy.

Trong những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đảng bộ ở đây đã xác định vị trí chiến đấu lúc này là: bất kỳ tình huống nào, đảng bộ cũng quyết tâm bám máy, bám việc, tích cực sửa chữa thiết bị máy móc, đẩy mạnh sản xuất tại chỗ bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, nhằm phục vụ đặc lực các yêu cầu về sản xuất, chiến đấu và đời sống nhân dân, giữ vững và nâng cao trình độ quản lý kinh tế và kỹ thuật, hết sức chăm lo cải thiện đời sống, bảo vệ cán bộ, công nhân, nhân viên. Nhờ có phương hướng lãnh đạo đúng đắn đó, trong bốn năm chiến tranh, Nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm, Nhà nước không phải bù lỗ và giảm được nhiều tổn thất có thể xảy ra.

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ chung trên đây, trong từng thời gian, đối với những vấn đề lớn liên quan tới việc hoàn thành kế hoạch Nhà nước, đảng ủy Nhà máy đều dân chủ bàn bạc và quyết định, giúp cho cán bộ, đảng viên có mục tiêu phấn đấu cụ thể, có phương hướng hành động rõ ràng, có cơ sở để kiểm tra việc làm của cấp ủy.

Năm 1966, trước tình hình địch đánh phá ác liệt, nhiều máy móc bị hư hỏng nặng, phụ tùng thay thế khan hiếm, cục điện lực chủ trương tháo dỡ máy móc và chuyển ba phân xưởng phát điện của Nhà máy đi nơi khác. Đảng ủy Nhà máy nhận định: nếu dỡ ba phân xưởng phát điện sẽ giảm mất 90% công suất điện của Nhà máy, sau ba năm mới phục hồi lại được. Như vậy, Nhà máy điện sẽ không phục vụ được việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, không hoàn thành kế hoạch Nhà nước giao cho, ảnh hưởng lớn tới các mặt hoạt động trong tỉnh, nhất là đối với nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, và chiến đấu. Hơn nữa, di

chuyển nhà máy đi nơi khác, nếu địch cứ tiếp tục đánh phá thì tổn thất ngày càng nghiêm trọng. Từ sự phân tích như vậy, đảng ủy nhất trí đề nghị và được Bộ công nghiệp nặng cho Nhà máy phục hồi sản xuất tại chỗ.

Để thực hiện chủ trương này, đảng bộ ở đây đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, thực sự phát huy tinh thần sáng tạo và tinh thần làm chủ của quần chúng công nhân và cán bộ kỹ thuật, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Nhờ đó, đã giải quyết được hàng loạt khó khăn, nhất là về mặt kỹ thuật, và đã hoàn thành công trình trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm tháo dỡ toàn bộ thiết bị từ tầng cao chuyển xuống đặt dưới đất được an toàn và đáp ụ bảo vệ máy móc, đào hầm hào cho người tránh và tiếp tục sản xuất. Nhờ có công sự che chắn vững chắc, có hệ thống hầm hào đầy đủ, nên trong trận đánh ác liệt ngày 3 – 9 – 1966, giặc Mỹ thả 500 quả bom trên diện tích 900 mét vuông, các bộ phận máy móc chủ yếu ở đây vẫn được bảo vệ an toàn, gần sáu chục cán bộ, công nhân làm việc ở đó không người nào bị hi sinh.

Để tăng cường công tác quản lý kinh tế và kỹ thuật, đảng bộ Nhà máy thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ văn hóa và khoa học, kỹ thuật của cán bộ, công nhân. Trong những năm chiến tranh căng thẳng, điều kiện vật chất gặp nhiều khó khăn, Nhà máy vẫn tổ chức đều đặn việc học văn hóa của cán bộ, công nhân. Các lớp học văn hóa từ cấp một đến cấp ba vẫn được duy trì. Do đó, trình độ văn hóa của cán bộ, công nhân nhà máy được nâng lên rõ rệt, 45% cán bộ, công nhân có trình độ văn hóa phổ thông cấp hai và 50% đạt trình độ văn hóa cấp ba. Ngoài ra, còn tích cực tổ chức việc đào tạo, kèm cặp nâng cao tay nghề cho công nhân theo phương hướng “giỏi một nghề, biết nhiều nghề” để có thể thay thế được công việc của nhau khi cần thiết. Đảng bộ đã bồi dưỡng cán bộ chính trị, cán bộ lãnh đạo từ nhà máy đến

các phân xưởng, các phòng ban và ủy viên thường vụ các đoàn thể quần chúng bằng cách mạnh dạn giao việc, bồi dưỡng trong công tác thực tế, bồi dưỡng đến đâu đề bạt tới đó. Nhờ vậy, trong những năm qua, đảng bộ Nhà máy đã bồi dưỡng đề bạt được 24 cán bộ lãnh đạo từ trưởng, phó phòng trở lên và đã cung cấp cho Cục, Bộ và Ủy ban hành chính tỉnh một số cán bộ lãnh đạo có năng lực.

Đảng bộ ở đây cũng đã coi trọng việc kiện toàn sự lãnh đạo của chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên.

Trước năm 1964, đảng bộ Nhà máy thuộc loại kém, nội bộ mất đoàn kết, quần chúng không tin tưởng sự lãnh đạo của đảng bộ, số đông cán bộ, đảng viên thuộc loại trung bình và kém, nên không phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong quần chúng, vai trò lãnh đạo của Đảng không được đề cao.

Để xây dựng đảng bộ vững mạnh theo yêu cầu “bốn tốt”, trước hết đảng ủy coi trọng công tác chính trị tư tưởng. Dựa vào các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh ủy về tình hình, nhiệm vụ mới, thông qua các cuộc vận động chính trị, lấy những điển hình người tốt, việc tốt trong Nhà máy, những gương hi sinh dũng cảm của các chiến sỹ ngoài mặt trận... để giáo dục, giúp đảng viên và quần chúng nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao ý chí chiến đấu kiên cường, dũng cảm, không ngại gian khổ, không sợ hi sinh, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không nao núng trước bom đạn quân thù, xứng đáng là một thành viên của một tập thể anh hùng chống Mỹ cứu nước.

Trong các cuộc sinh hoạt chính trị hàng tháng của chi bộ, tổ đảng, với phương châm “kiên quyết đấu tranh bảo vệ chân lý, phân rõ đúng sai, nhưng giữ vững tình cảm đồng chí”, đảng bộ Nhà máy đã phát huy mạnh mẽ tinh thần phê bình và tự phê bình trong Đảng từ trên xuống dưới, vừa biểu dương thành tích, vừa đấu tranh thẳng thắn với những biểu hiện chủ

của nghĩa cá nhân, tư tưởng bảo thủ, cục bộ, quan liêu, thiếu tin tưởng quần chúng, xa rời quần chúng...

Trong chiến đấu, một số đồng chí dao động. Các đồng chí ở đây không thành kiến, coi đó là điều khó tránh khỏi, vì từ hòa bình chuyển sang chiến tranh công tác giáo dục của đảng bộ chưa chuyển biến kịp thời với sự diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, các đồng chí nghĩ những đồng chí yếu kém về mặt tư tưởng vẫn có những mặt tốt có thể phát huy được. Từ đó, đảng bộ vừa phân tích giúp nhau thấy rõ khuyết điểm, vừa phân công những đảng viên tốt, những cán bộ có tín nhiệm thường xuyên gần gũi kiên trì giúp đỡ đồng chí đó, không nóng vội, không quy kết chụp mũ. Trên tinh thần tận tình thương yêu, giúp đỡ nhau tiến bộ, số đồng chí này dần dần thấy được thiếu sót của mình, tự giác quyết tâm sửa chữa. Sau một thời gian phấn đấu, đảng bộ Nhà máy đã giải quyết được một số đảng viên kém.

Để phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng, đảng bộ ở đây luôn luôn chú trọng xây dựng, củng cố các chi bộ vững mạnh, làm cho các chi bộ có năng lực lãnh đạo mọi mặt công tác trong đơn vị, phát huy được tính chủ động và vai trò lãnh đạo của tập thể chi bộ. Trước đây, do tổ chức nhiều chi bộ ghép giữa các đơn vị và phân xưởng có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, lại hoạt động phân tán, cách xa nhau, nên các chi bộ không nắm được hết nội dung, nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác củng cố, xây dựng Đảng không gắn được với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy Nhà máy đã nghiên cứu sắp xếp lại các chi bộ phù hợp với tổ chức chuyên môn và đơn vị sản xuất. Nơi nào có đủ điều kiện thì thành lập chi bộ riêng, nơi nào chưa đủ điều kiện thì tích cực tạo mọi điều kiện để dần dần có thể thành lập được chi bộ. Đến nay, gần hết các phòng, ban của Nhà máy và các chi bộ đã đi sâu, bám chắc được nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình trong từng thời gian, thật sự phát huy vai trò lãnh đạo

của tập thể chi bộm góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành kế hoạch được giao.

Để nâng cao chất lượng lãnh đạo của các chi bộ, đảng ủy Nhà máy còn chú trọng giúp đỡ các chi bộ cải tiến chế độ sinh hoạt nội bộ, phát huy mạnh mẽ dân chủ tập thể, tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng công nhân. Trước hết, các đồng chí ở đây đã thực hiện rất đều đặn chế độ sinh hoạt hàng tháng của chi bộ. Mỗi thời kỳ sinh hoạt tập trung bàn một số vấn đề nhất định như: lãnh đạo quần chúng hoàn thành kế hoạch Nhà nước, làm tốt việc củng cố và xây dựng chi bộ theo yêu cầu “bốn tốt”; tìm ra chỗ yếu, chỗ mạnh, trong đơn vị và đề ra phương hướng lãnh đạo cụ thể... Chế độ phê bình và tự phê bình trong Đảng, việc quần chúng phê bình đảng viên và sự lãnh đạo của chi bộ được thực hiện có nề nếp ba tháng một lần. Những ý kiến phê bình, xây dựng chân tình của quần chúng công nhân đã giúp cho các chi bộ suy nghĩ, tìm ra phương hướng sửa chữa kịp thời những thiếu sót của mình. Đối với đảng viên, đây là hình thức giáo dục tư tưởng sinh động, sâu sắc nhất. Qua mỗi lần kiểm điểm trước quần chúng, tinh thần trách nhiệm của đảng viên được nâng lên một bước, đảng viên và quần chúng hiểu nhau, gắn bó với nhau hơn. Do đó, số đảng viên “bốn tốt” hàng năm tăng lên rõ rệt, từ hơn 50% năm 1965 đã tăng lên 82% năm 1968. Quần chúng hiểu Đảng nhiều hơn, sát cánh cùng đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó chi bộ lựa chọn bồi dưỡng những quần chúng tích cực trở thành những đối tượng kết nạp vào Đảng. Từ năm 1965 đến năm 1968, đảng bộ Nhà máy đã kết nạp được 91 đảng viên mới.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, đảng bộ nhà máy điện T cũng còn một số khuyết điểm như: tinh thần làm chủ tập thể, ý thức tổ chức và kỷ luật của một số cán bộ, đảng viên chưa chuyển biến kịp thời với ự chuyển biến nhiệm vụ mới, sự lãnh đạo mọi mặt của Đảng có nơi, có lúc,

có việc còn bị buông lỏng, hữu khuynh, đội ngũ cán bộ đảng viên tuy có nhiệt tình cách mạng cao, nhưng trình độ và năng lực quản lý kinh tế, kỹ thuật còn yếu....

Hiện nay, đảng bộ nhà máy điện T đang tập trung suy nghĩ tìm cách tích cực phát huy những ưu điểm sẵn có, sửa chữa những khuyết điểm nói trên, động viên trí tuệ tập thể của đảng bộ, chung sức, chung lòng quyết tâm phấn đấu xây dựng đảng bộ vững mạnh, xứng đáng là một đảng bộ của một đơn vị anh hùng.